

# นศ.ม.ราชภัฏชัยภูมิประกาศเดินหน้าจัดกิจกรรม

## “ชัยภูมิจะไม่ทน” แม้ถูกกดดัน

written by กองบรรณาธิการ | กุมภาพันธ์ 28, 2020



แนวร่วมประชาชนไทย CPRU

1 hr · 🌐



หลังจากเพจเฟซบุ๊กกลุ่มแนวร่วมประชาชนไทย (CPRU) ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้สนใจมาร่วมกิจกรรม #ชัยภูมิจะไม่ทน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ลานน้ำพุ และมีผู้สนใจกดแชร์เป็นจำนวนมากนั้น

ล่าสุดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ชี้แจงบนเพจเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 27

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาว่า องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาไม่ทราบต้นสายปลายเหตุของการจัดงานดังกล่าว ซึ่งเกรงว่าอาจจะเป็นการแอบอ้างมหาวิทยาลัยหรือแอบอ้างนักศึกษา และองค์การนักศึกษาจะแสดงพลังนักศึกษาด้านประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม



## องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ

...

49 นาที • 🌐

จากเหตุการณ์การนัดหมายแสดงพลังประชาธิปไตยผ่านทางเพจ "แนวร่วมประชาธิปไตยCPRU" ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ราชภัฏชัยภูมินั้น

ทางองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเรียนแจ้งกับทุกท่านว่า "องค์การนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุที่ชัดเจนของการนัดหมายผ่านเพจดังกล่าว จึงเกรงว่าอาจจะเป็นการแอบอ้างมหาวิทยาลัย หรือแอบอ้างนักศึกษา"

#ซึ่งองค์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงพลังนักศึกษาด้านประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม

ดังนั้นจึงขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้น

คำชี้แจงต่อกรณีการจัดกิจกรรม #ชัยภูมิจะไม่ทน จากเพจเฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

“ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการเข้าร่วมกิจกรรม”  
องค์การนักศึกษาชี้แจง

คำชี้แจงยังระบุอีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไม่ได้ปิดกั้นการแสดงพลังส่งเสริมประชาธิปไตยในเชิงสร้างสรรค์ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพื่อให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น คือ อนุญาตให้ใช้พื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมได้ไม่เกินเวลา 18.00 น. ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ใช้พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตามกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย (CPRU) ได้แชร์ข้อความขององค์การนักศึกษา แล้วโพสต์ข้อความว่า สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือ สร้างความกลัวและมอบเสรีภาพภายใต้ข้อจำกัดให้เรา ซึ่งนั่นไม่ใช่เสรีภาพ เขาขอยืนยันว่า “มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เสรีภาพของนักศึกษา ยังยืนยันคำเดิม เราจะยืนยันหยุดจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงจุดยืนว่า เราไม่ทนต่อความอยุติธรรมทุกรูปแบบ”

ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่ม CPRU ให้สัมภาษณ์ โดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่า จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่อยากเห็นอนาคตของประเทศไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตย แต่ประชาชนกลับถูกรัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุกคามสิทธิและเสรีภาพ

“พวกเราได้พูดคุยกันและเข้าใจว่า เราก็มีสติที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงจุดยืนให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิก็ไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการ เหมือนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงออกถึงพลังอันบริสุทธิ์เหมือนกัน” ตัวแทนกลุ่ม CPRU กล่าว